

HUYỆN ỦY LAI VUNG
BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 390-CV/BTGHU

*Định hướng công tác tuyên truyền và nắm
bắt dư luận xã hội trên địa bàn huyện
tháng 02 năm 2023*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Lai Vung, ngày 02 tháng 02 năm 2023

- Kính gửi:*
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của Huyện ủy,
 - Các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy,
 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện,
 - Các tổ chức Chính trị - Xã hội Huyện,
 - Các ngành khối thông tin đại chúng,
 - Văn phòng HĐND và UBND huyện (*Trang Thông tin điện tử UBND huyện*),
 - Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền Thanh huyện,
 - Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn,
 - Các đồng chí Báo cáo viên cấp huyện,
 - Cộng tác viên Dư luận xã hội cấp huyện.

Căn cứ Công văn số 1248-CV/BTGTU ngày 31/01/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp về định hướng tuyên truyền tháng 02 năm 2023, Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông tin đến các cơ quan, chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, các ngành khối thông tin đại chúng, Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn, các đồng chí Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện cùng phối hợp thực hiện công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội và tuyên truyền trên địa bàn huyện trong tháng 02/2023 như sau:

I- ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 02/2023

1. Sinh hoạt tư tưởng:

Sinh hoạt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên nội dung bài viết "**Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng**" (*có nội dung kèm theo*)⁽¹⁾.

2. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm và sự kiện:

Tiếp tục tuyên truyền và phản ánh các hoạt động kỷ niệm: 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023); 110 năm Ngày

⁽¹⁾ <https://www.tuyengiao.vn/theo-guong-bac/van-dung-tu-tuong-ho-chi-minh-ve-nguyen-tac-tap-trung-dan-chu-trong-to-chuc-va-hoat-dong-cua-dang-142048>.

sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 - 15/02/2023); 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023); 175 năm Ngày ra đời "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" (24/02/1848 - 24/02/2023); 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2023); 47 năm thành lập tỉnh Đồng Tháp (02/1976 - 02/2023)...

Công tác tuyên truyền cần nêu bật giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của Đảng bộ và Nhân dân Lai Vung gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương nhằm động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới nhận thức, tích cực trong lao động, sản xuất.

3. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, các vấn đề thời sự:

Tuyên truyền nội dung Quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp uỷ tỉnh và tương đương đến cơ sở theo Quyết định số 89-QĐ/TW ngày 01/12/2022 Ban Bí thư *(có văn bản kèm theo)*.

Tiếp tục tuyên truyền Kế hoạch số 232-KH/HNĐT ngày 08/12/2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân Tỉnh tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp trong Tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Kế hoạch số 80/KH-LĐLĐ ngày 08/11/2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội XI Công đoàn tỉnh Đồng Tháp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Thường xuyên tuyên truyền các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" các cấp; Chuyên đề năm 2023 "**Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp trong sạch, vững mạnh**", đẩy mạnh việc giới thiệu nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, các tấm gương tiêu biểu.

Phối hợp tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của cả nước, của Tỉnh và địa phương.

Tuyên truyền nội dung các Kế hoạch số 21/KH-BCĐ138 về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma tuý và mua bán người năm 2023;

Kế hoạch số 22/KH-BCĐ138.ĐP về phát động phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn Tỉnh năm 2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Tỉnh.

Duy trì công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, chú ý đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự đến các thanh niên và gia đình; công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; công tác phòng, chống dịch Covid-19 cùng với công tác phòng, chống dịch bệnh tay - chân - miệng và sốt xuất huyết. Đồng thường xuyên tuyên truyền nâng cao cảnh giác trong Nhân dân về phương thức hoạt động của tội phạm, nhất là hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, xiết nợ và bán hàng đa cấp, vay tiền qua ứng dụng (App), cảnh giác trước những trào lưu độc hại trên mạng xã hội TikTok... Từ đó vận động quần chúng Nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ gìn đảm bảo an ninh trật tự; phê phán các hiện tượng tiêu cực, cò bạc, mê tín dị đoan, hành vi vi phạm pháp luật; phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường; công tác phòng, chống ma túy, buôn lậu, hàng gian, hàng giả; công tác an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy ...

II- NỘI DUNG NẮM BẮT VÀ ĐỊNH HƯỚNG DƯ LUẬN XÃ HỘI, THAM GIA ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC THÔNG TIN VÀ QUAN ĐIỂM SAI TRÁI TRONG THÁNG 02 NĂM 2023

Tiếp tục theo dõi, nắm diễn biến tư tưởng, dư luận, thái độ của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các kế hoạch, kết luận, chương trình hành động của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Kịp thời nắm bắt dư luận xã hội về các các hoạt động tuyển quân; tình hình đời sống, sinh hoạt người dân sau Tết nguyên đán; những vấn đề mà người dân đang quan tâm, lo lắng, bức xúc trên địa bàn để báo cáo tham mưu Cấp ủy giải quyết kịp thời, phù hợp; những vấn đề tư tưởng, dư luận xã hội nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; quá trình xây dựng “nông thôn mới, đô thị văn minh” cũng như công việc của cơ quan, đơn vị và ở cơ sở để kịp thời định hướng dư luận đúng đắn, tránh để tâm trạng lo lắng, bức xúc kéo dài.

Các cơ quan, chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, các ngành khối thông tin đại chúng, Cộng tác viên DLXH cấp huyện và xã quan tâm phối hợp thực hiện kịp thời việc theo dõi, phát hiện kịp thời các bài viết có nội dung kích động chống phá, luận điệu xuyên tạc các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng

và chính sách pháp luật của Nhà nước đăng tải trên mạng xã hội. Chú ý theo dõi, giải thích, vận động gỡ bỏ những bài viết không đúng qui định, không đúng sự thật hoặc làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của Đảng, Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền, cán bộ, đảng viên trên địa bàn bị đăng tải trên mạng xã hội; theo dõi, báo cáo về Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đối với trường hợp khi phát hiện các tài khoản mạng xã hội đăng bài không đúng qui định, không đúng sự thật, các bài viết có nội dung tiêu cực, sai trái, liên quan đến địa phương sau khi vận động nhưng không gỡ bài để có giải pháp phối hợp các ngành chức năng xem xét giải quyết.

III- TÀI LIỆU, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ gửi kèm Công văn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền và sinh hoạt Chi bộ tháng 02 năm 2023 (có gửi qua mạng nội bộ của Đảng uỷ các ngành, xã, thị trấn).

Các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ, Uỷ ban MTTQ VN huyện, các tổ chức Chính trị - Xã hội huyện, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ các xã, thị trấn, các ngành khối thông tin đại chúng và Cộng tác viên DLXH cấp huyện cùng phối hợp nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, đồng thời thực hiện công tác tuyên truyền kịp thời, sâu rộng đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, chú ý khai thác hệ thống truyền thanh huyện, xã, mạng xã hội để phục vụ công tác tuyên truyền.

Trung tâm Văn hoá - Thể thao - Truyền thanh huyện và Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử UBND huyện (*Văn phòng HĐND và UBND huyện*) theo định hướng tuyên truyền chủ động chọn lọc nội dung để viết bài, đưa tin trên hệ thống truyền thanh huyện, Trang TTĐT của UBND huyện phù hợp và kịp thời.

Rất mong sự phối hợp của các cơ quan, địa phương, đơn vị và các đồng chí Báo cáo viên, Cộng tác viên DLXH cùng góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện uỷ (B/cáo),
- Các CQ chuyên trách TM giúp việc HU (để biết),
- UBND huyện (để biết),
- Như trên (p/hợp t/hiện),
- Lưu VP.

**K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Thuỳ Trang

TÀI LIỆU PHỤC VỤ SINH HOẠT CHI BỘ VÀ ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 02 NĂM 2023

(Kèm theo Công văn số 390-CV/BTGHU ngày 02 tháng 02 năm 2023
của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ)

PHẦN I: SINH HOẠT TƯ TƯỞNG

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ trân trọng giới thiệu tóm tắt nội dung bài viết "**Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng**" của PGS. TS. **Đỗ Xuân Tuất**, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng; Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đăng trên Tạp chí Tuyên giáo, mục Theo gương Bác như sau:

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, luôn quan tâm chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm làm cho Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức đảm đương sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành những thắng lợi vẻ vang. Theo Người, việc thực hiện đúng đắn nguyên tắc tập trung dân chủ có vai trò, ý nghĩa quyết định đối với công tác tổ chức và chế độ hoạt động, lãnh đạo của Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ rằng: "Xây dựng Đảng, có ba mặt: Tư tưởng, chính trị và tổ chức" - "đó là *đường lối* xây dựng Đảng". Cùng với ba mặt đó, Người rất coi trọng xây dựng Đảng về mặt đạo đức. Trong hệ quan điểm về xây dựng Đảng, Người nhấn mạnh việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, trong đó có *nguyên tắc tập trung dân chủ*. Trong công tác tổ chức và hoạt động của Đảng, khi thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, Người lưu ý, mọi đảng viên phải tuân theo kỷ luật của Đảng, cá nhân phải phục tùng tổ chức, bộ phận phải phục tùng toàn thể, số ít phục tùng số nhiều, cấp dưới phục tùng cấp trên, địa phương phục tùng Trung ương, tất cả đảng viên phải phục tùng vô điều kiện nghị quyết của Đảng.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trí tuệ của Đảng phải là trí tuệ tập thể, khi bàn bạc, thảo luận, thành nghị quyết, phải có một người hoặc nhóm người phụ trách thì công việc mới chạy. Vì sao cần phải có tập thể lãnh đạo? Người giải thích: Vì một người dù khôn ngoan tài giỏi mấy, dù nhiều kinh nghiệm đến đâu, cũng chỉ trông thấy, chỉ xem xét được một hoặc một số mặt của một vấn đề, không thể trông thấy và xem xét tất cả mọi mặt của một vấn đề. "Vì vậy, cần phải có nhiều người. Nhiều người thì nhiều kinh nghiệm. Người thì thấy rõ mặt này, người thì trông thấy rõ mặt khác của vấn đề đó. Góp kinh nghiệm và sự xem xét của nhiều người, thì vấn đề đó được thấy rõ khắp mọi mặt. Mà có thấy rõ khắp

mọi mặt, thì vấn đề ấy mới được giải quyết chu đáo, khỏi sai lầm". Vì sao cần phải cá nhân phụ trách? Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ rằng: Cá nhân phụ trách là trên cơ sở bàn bạc kỹ lưỡng và phát huy trí tuệ của tập thể, xây dựng kế hoạch rõ ràng rồi thì giao cho một người hoặc một nhóm người phụ trách thi hành, từ đó gắn trách nhiệm và phát huy vai trò của mỗi cá nhân, bảo đảm cho công việc được triển khai kịp thời và có hiệu quả.

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của từng tổ chức chính trị đều gắn với mục đích của một giai cấp nhất định. Không có tổ chức chính trị nào lại không có lý tưởng, tư tưởng chỉ đạo và không có nguyên tắc tổ chức nhất định, nếu tổ chức ấy muốn thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng của mình. Vì vậy, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của một tổ chức chính trị cũng chính là phương thức tồn tại, vận động và bảo đảm cho việc thực hiện mục đích, lý tưởng của tổ chức chính trị đó.

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ TRONG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG HIỆN NAY

Ngay từ khi thành lập và trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức, xây dựng và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Tập trung dân chủ là nguyên tắc chỉ đạo trong tổ chức và hoạt động của đảng cộng sản. Chế độ tập trung dân chủ tạo những điều kiện cần thiết để thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, và chế độ đó là nội dung trong nguyên tắc lãnh đạo cao nhất của Đảng. Nguyên tắc tập trung dân chủ cũng được thực hiện trong các cơ quan nhà nước, trong các tổ chức chính trị - xã hội, nơi có các tổ chức đảng lãnh đạo.

Về các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam, các văn kiện, Điều lệ Đảng đề cập và nhấn mạnh "lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách", đồng thời thực hiện các nguyên tắc: Thực hiện tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của nước ta hiện nay là rất to lớn, nặng nề, khó khăn, đòi hỏi phải nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Muốn vậy, phải nhận diện cho đúng và kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, trong đó có nguyên tắc tập trung dân chủ. Trong giai đoạn phát triển mới của cách mạng Việt Nam, Đảng nêu cao sự thống nhất ý chí và hành động trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thể hiện sự thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc tập trung dân chủ trong mọi hoạt động của Đảng. Để Đảng luôn trong sạch,

vững mạnh, ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ mới của cách mạng, việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc tập trung dân chủ trong mọi hoạt động của Đảng trở nên quan trọng, cấp thiết, là vấn đề then chốt, có ý nghĩa quyết định đến uy tín và năng lực lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng, quyết định sự thành bại của sự nghiệp cách mạng.

Điều đó đòi hỏi Đảng phải nhận thức sâu sắc hơn nữa tầm quan trọng, giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc tập trung dân chủ. Trong quá trình lãnh đạo, Đảng cần chú trọng, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền; giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng; nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên. Trong quá trình thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, không nên tuyệt đối hóa hay đối lập tập trung với dân chủ, vì đó chỉ là hai mặt không thể tách rời của một nguyên tắc và là "chế độ lãnh đạo của Đảng" như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra. Dân chủ phải có tập trung, dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương mới đem lại hiệu quả thiết thực và tạo ra động lực để thúc đẩy sự phát triển xã hội. Dân chủ càng mở rộng, thì tập trung cũng càng phải cao.

Đi đôi với tăng cường tập trung, phải chú ý thực hành dân chủ rộng rãi trong Đảng; vì "thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn", như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh. Trong điều kiện mới, nhiều vấn đề quan trọng và mới mẻ, phức tạp, thậm chí chưa có tiền lệ đang đặt ra, đòi hỏi phải xử lý. Mọi quyết định chủ quan, độc đoán, duy ý chí đều không tránh khỏi sai lầm, đặc biệt là trong những bước ngoặt của cách mạng vốn đòi hỏi sự tỉnh táo, thận trọng. Để đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đòi hỏi các chủ trương quan trọng đều phải được bàn bạc và quyết định tập thể. Người lãnh đạo phải bình tĩnh, lắng nghe những ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Những ý kiến khác nhau phải được nói hết, nói thẳng và cân trải qua thảo luận dân chủ để đi đến chân lý.

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay là nhiệm vụ then chốt. Trong điều kiện mới, việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng càng phải gắn với yêu cầu thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và các nghị quyết của Đảng đã ban hành.

Nguyên tắc tập trung dân chủ đã trở thành một nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Đảng và của cả hệ thống chính trị; vì vậy, sự tồn tại và phát triển của Đảng và cả hệ thống chính trị gắn bó mật thiết, hữu cơ với việc tuân

thủ, củng cố, phát triển nguyên tắc đó. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng là di huấn quý báu, là ngọn đèn pha soi đường, trở thành nền tảng tư tưởng, quan điểm chỉ đạo cho công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh hiện nay.

PHẦN II: THÔNG TIN, THỜI SỰ ĐỊA PHƯƠNG, TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

1. Cảnh giác với thủ đoạn mới của tội phạm sử dụng công nghệ cao

Theo Công an Tỉnh Đồng Tháp, thời gian gần đây, các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, lừa đảo kinh doanh đa cấp, giả danh chuyên gia chứng khoán, thông báo trúng thưởng, giả danh cơ quan pháp luật thông báo vi phạm... nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân có chiều hướng gia tăng. Đặc biệt, hiện nay xuất hiện thêm thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, các đối tượng thành lập công ty bình phong, tuyển dụng nhân viên, giao nhiệm vụ gọi điện, mạo danh nhân viên của các ngân hàng, đưa ra thông tin gian dối về việc ngân hàng cho vay từ 10 triệu đồng - 100 triệu đồng với lãi suất 0%, "khách hàng" chỉ phải đóng phí bảo hiểm tiền vay từ 1,7 triệu đồng đến 3,8 triệu đồng, tùy vào số tiền vay.

Sau khi "khách hàng" đồng ý và lựa chọn mức vay, sẽ cung cấp thông tin để làm hợp đồng vay tiền. Sau đó, các đối tượng sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để chuyển hợp đồng giả, thẻ ngân hàng giả cho nạn nhân, nhân viên chuyển phát nhanh sẽ thu hộ số tiền bảo hiểm tiền vay; sau đó các đối tượng lừa đảo sẽ đến bưu cục chuyển phát nhanh lấy tiền bảo hiểm và chiếm đoạt. Nạn nhân của nhóm đối tượng này thường là những người đã làm thủ tục vay tiền ở các ngân hàng hoặc qua các ứng dụng cho vay trực tuyến (app) nhưng không được xét duyệt vì nhiều nguyên nhân khác nhau như có lịch sử tín dụng xấu, không có nơi cư trú rõ ràng, không có nơi làm việc ổn định... nên khi nhận được điện thoại tư vấn các gói cho vay đã nhanh chóng đồng ý và cung cấp các thông tin cá nhân để làm "hợp đồng vay tiền".

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn loại tội phạm trên, Công an tỉnh đề nghị các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và người dân biết để cảnh giác, không trở thành nạn nhân của tội phạm và tích cực tham gia tố giác tội phạm.

2. Triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 năm 2023

Ngày 13/01/2023, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND về triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 52, theo đó, chủ đề

cuộc thi năm nay là *"Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết một bức thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình"*.

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 năm 2023 do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức. Đối tượng dự thi là tất cả học sinh Việt Nam dưới 15 tuổi (tính đến thời điểm gửi thư tham dự cuộc thi). Bài thi là một bức thư viết dưới dạng văn xuôi về chủ đề cuộc thi (chưa đăng báo hoặc in sách), dài không quá 800 từ. Nơi nhận bài thi là Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, số 5, phố Hòa Mã, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội - 11611. Thời gian nhận bài thi đến hết ngày 15/3/2023 (theo dấu Bưu điện).

Kênh thông tin chính thức về Cuộc thi có thể tìm hiểu thêm trên trang Fanpage chính thức của Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU Việt Nam; Website chính thức của Bộ Thông tin và Truyền thông (www.mic.gov.vn - chuyên trang về Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU); Website chính thức của TCT Bưu điện Việt Nam (www.vnpost.vn - Chuyên mục Viết thư UPU); Báo điện tử của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (www.thieunien.vn).

3. Trích Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu

Đối với các trường hợp vi phạm quy định về thực hiện nghĩa vụ quân sự:

*** Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:**

1. Không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này;
2. Không thực hiện đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị theo quy định;
3. Không đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung khi có sự thay đổi về chức vụ công tác, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức khỏe và thông tin khác có liên quan đến nghĩa vụ quân sự theo quy định;
4. Không thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập theo quy định;
5. Không thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng theo quy định.

*** Vi phạm quy định về kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự**

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong lệnh gọi kiểm tra hoặc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng.

2. Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi cố ý không nhận lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng.

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Người được khám sức khỏe có hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự;

b) Đưa tiền, tài sản, hoặc lợi ích vật chất khác trị giá đến dưới 2.000.000 đồng cho cán bộ, nhân viên y tế hoặc người khác để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của người được kiểm tra hoặc người được khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

4. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.”

*** Vi phạm quy định về nhập ngũ**

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi gian dối nhằm trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ sau khi đã có kết quả khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện nhập ngũ theo quy định.

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

*** Vi phạm các quy định về thực hiện nghĩa vụ quân sự**

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Báo cáo không đầy đủ danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm, công dân nữ có ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Quân đội nhân dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi; báo cáo không đầy đủ số lượng quân nhân dự bị và người sẵn sàng nhập ngũ ở cơ quan, tổ chức mình theo quy định;

b) Cố ý báo cáo không chính xác danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm, công dân nữ có ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Quân đội nhân dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi;

báo cáo không chính xác số lượng quân nhân dự bị và người sẵn sàng nhập ngũ ở cơ quan, tổ chức mình theo quy định.

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không báo cáo danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm, công dân nữ có ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Quân đội nhân dân từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi;

b) Không báo cáo số lượng quân nhân dự bị và người sẵn sàng nhập ngũ ở cơ quan, tổ chức mình theo quy định.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không tiếp nhận trở lại trường học; không tiếp nhận và bố trí việc làm cho hạ sĩ quan, binh sĩ đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về cơ quan, tổ chức cũ làm việc

4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Nghị định 104/2022/NĐ-CP hiệu lực từ ngày 01/01/2023, trong đó có một số điểm chú ý sau:

Nghị định bỏ quy định về việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, chủ yếu thuộc nhiều lĩnh vực như: việc làm, bảo hiểm y tế, giáo dục, y tế, đất đai, thuế, nhà ở, nhà ở xã hội, điện lực, nuôi con nuôi... Thay vào đó, khi thực hiện các thủ tục trên, người dân chỉ cần xuất trình một trong các loại giấy tờ: Thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nghị định bãi bỏ, thay thế một số cụm từ liên quan tới quy định về sổ hộ khẩu tại các nghị định liên quan tới một số lĩnh vực cụ thể như: Điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; hộ tịch, người có công, bảo trợ xã hội...

Việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thực hiện bằng một trong các phương thức sau: Tra cứu, khai thác thông tin cá nhân qua chức năng của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc qua cổng dịch vụ công quốc gia; Tra cứu thông tin cá nhân thông qua tài khoản định danh điện tử của công dân được hiển thị trong ứng dụng VNelD; Sử

dụng thiết bị đầu đọc đã được kết nối trực tuyến với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bao gồm thiết bị đọc mã QRCode hoặc thiết bị đọc chip trên thẻ Căn cước công dân gắn chip; Các phương thức khai thác khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành...

5. Quyết định số 89-QĐ/TW ngày 01/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở

Ngày 01/12/2022, Ban Bí thư đã quyết định ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở (*Quyết định số 89-QĐ/TW ngày 01/12/2022*). Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, các cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở thực hiện quy trình này và chỉ đạo xây dựng, ban hành quy trình của chi bộ.

Ban hành kèm theo Quyết định số 89-QĐ/TW là 05 quy trình như sau:

- Quy trình kiểm tra chấp hành chủ trương, quy định của Đảng.
- Quy trình giám sát chuyên đề.
- Quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm
- Quy trình giải quyết tố cáo
- Quy trình thi hành kỷ luật đảng.

Mỗi quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện gồm 03 bước cụ thể, gồm bước chuẩn bị, bước tiến hành và bước kết thúc.

Đối với **Quy trình kiểm tra chấp hành chủ trương, quy định của Đảng và Quy trình giám sát chuyên đề**, Ban Bí thư có nêu rõ về mốc thời gian kiểm tra là không nên quá 5 năm gần nhất và thời gian kiểm tra đối với cấp huyện không quá 60 ngày, cấp cơ sở không quá 45 ngày; riêng đối với giám sát chuyên đề thì mốc thời gian giám sát không nên quá 3 năm gần nhất và thời gian giám sát đối với cấp huyện không quá 45 ngày, cấp cơ sở không quá 30 ngày, trường hợp cần thiết có thể gia hạn thời gian kiểm tra, giám sát nhưng không quá 1/3 thời gian kiểm tra, giám sát đối với từng cấp theo quy định.

Đối với **Quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm**, Ban Bí thư chỉ nêu rõ về thời gian thực hiện kiểm tra đối với cấp huyện không quá 60 ngày, cấp cơ sở không quá 45 ngày, trường hợp cần thiết có thể gia hạn thời gian kiểm tra nhưng không quá 1/3 thời gian đối với từng cấp theo quy định.

Đối với **Quy trình giải quyết tố cáo và Quy trình thi hành kỷ luật đảng**, Ban Bí thư không nêu mốc kiểm tra và thời gian kiểm tra. Tuy nhiên theo Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về

công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, thì thời hạn giải quyết tố cáo được nêu rõ tại Khoản 02², Điều 20, Chương IV của quy định này.
(Có Quyết định số 89-QĐ/TW ngày 01/12/2022 kèm theo)

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY LAI VUNG

² “Thời hạn giải quyết tố cáo: Chậm nhất 90 ngày đối với cấp tỉnh, thành, huyện, quận và tương đương trở xuống..., kể từ ngày nhận được tố cáo (gửi, tố cáo trực tiếp hoặc theo dấu bưu điện chuyển đến). Trường hợp vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo nhưng không quá 30 ngày....”